



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๓๓๘ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI)
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้อำเภอเมืองตรวจสอบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๖ ระลอกเมษายน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒๘) จำนวน ๑๒๑ ราย อยู่ในอำเภอใดบ้าง และแจ้งไปยังพื้นที่เพื่อดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 ต่อไป	- สสอ.เมือง
๒	ให้ทุกสถานพยาบาล เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ หากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาขอรับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ซึ่งมีประวัติสัมผัสกับสถานบันเทิงที่มีความเสี่ยงในวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ไปแล้ว	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๓	ให้ทุกสถานพยาบาล เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ หากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาขอรับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ซึ่งมีประวัติสัมผัสกับสถานบันเทิงที่มีความเสี่ยงในวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ไปแล้ว	- ทุกหน่วยงาน
๔	ให้อำเภอบ้านดง และ อำเภอกอสมพิสัย ดำเนินการประสานงาน หากความเชื่อมโยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ประกอบอาชีพนักดนตรี จำนวน ๕ คน ที่เข้ามายังพื้นที่ ไข่กลุ่มเดียวกันหรือไม่ และเข้ามาในพื้นที่วันเดียวกันหรือไม่ เพื่อวางแผนแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19 ต่อไป	- สสอ.บ้านดง - สสอ.โกสมพิสัย
๕	ให้อำเภอกอสมพิสัยดำเนินการจัดทำสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ทูปเบอร์เข้ามาในพื้นที่ วามีสถานที่เสี่ยงใดบ้าง ควรปฏิบัติตัวอย่างไร และส่งให้ IC เพื่ออนุมัติและเผยแพร่ในลำดับต่อไป	- สสอ.โกสมพิสัย
๖	ให้อำเภอเมือง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกทำฟัน ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันสกกลนคร ที่ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้บริการทำฟันเป็นเวลานาน และอยู่ใกล้ชิดกัน	- สสอ.เมืองมหาสารคาม
๗	ให้ทีม SERT เพิ่มวันที่ในการออกปฏิบัติงานในการตรวจสถานประกอบการที่ปรากฏอยู่ใน Time line ของผู้ป่วยยืนยันที่ได้เดินทางไป ลงในเอกสารนำเสนอ เพื่อนำผลการปฏิบัติงานไปรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในลำดับต่อไป	- ทีม SERT
๘	ให้ทีม HVRT แจ้ง อสม. รับรายงานตัวคนที่มาจาก ๘ จังหวัดและผู้ที่มีประวัติการเข้าสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ คอนเสิร์ต และแจ้งให้ไปรายงานตัวกับบุคลากรสาธารณสุขและให้ออกประเมินความเสี่ยงแล้วให้ดำเนินการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน อย่างเคร่งครัด หากไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และหากยังไม่ดำเนินการให้แจ้งขอใช้คำสั่งเจ้าพนักงาน	- ทีม HVRT
๙	ให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการวางแผนบริหารและจัดหานักเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากจำเป็นต้องเปิดใช้งาน	- นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๑๐	ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการดำเนินงานที่รพ.สนาม และรายงานความก้าวหน้าต่อไป	- กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๑	ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องดำเนินการอย่างไร	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๒ KT